

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ về thực hiện chính sách, chế độ đối với cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến

Chiều ngày 28-5-2012, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nghe Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam báo cáo về tình hình giải quyết chính sách, chế độ đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến trong thời gian qua. Cùng dự buổi làm việc với đồng chí Thường trực Ban Bí thư có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi nghe báo cáo của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và ý kiến của các cơ quan, đồng chí Thường trực Ban Bí thư có ý kiến chỉ đạo như sau :

- Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với những người có công, trong đó có thanh niên xung phong tham gia kháng chiến luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, nhiều chế độ, chính sách đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và triển khai thực hiện có kết quả tốt. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với cựu thanh niên xung phong chưa đầy đủ; phát sinh một số vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu, giải quyết. Do đó, đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách đã được ban hành, đồng thời tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong hoạt động tại địa phương trong kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam và thanh niên xung kích phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam.

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tích cực, khẩn trương thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc giải quyết chế độ, chính sách cho cựu thanh niên xung phong; tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện hoạt động, chế độ thù lao cho cán bộ hội cựu thanh niên xung phong tại địa phương.

- Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc tặng huy chương tham gia kháng chiến cho thanh niên xung phong.

- Văn phòng Trung ương Đảng đề xuất cụ thể đồng chí đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Bác Hồ sáng lập lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2012).

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Bùi Văn Thạch**

09540280